



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ จำนวน ๘ อัตรา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มิรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๖ อาคาร ๑ ชั้น ๓ และทดสอบปฏิบัติการสอน(เฉพาะสายสอน) เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย LCD ให้กับผู้สมัครโดยที่ผู้สมัครสามารถเตรียมหัวข้อในการทดสอบปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษาตามสาขาที่สมัครและเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชั่วโมง (ตัดตอนกิจกรรมการเรียนการสอนมาทดสอบปฏิบัติการสอนเป็นเวลา ๑๕ นาที) พร้อมทั้งสำเนาเอกสารจำนวน ๔ ชุด ให้กับคณะกรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ

ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติในตำแหน่งดังกล่าว

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑ นางสาวปรีชมาศ ลัญชานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑ นางสาวพรชนุตระ ชุมภูษุช

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

๑ นางสาวพาตีเมาะ ฐุไชยะ

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองพัฒนานักศึกษา

๑ ว่าที่ ร.ต. ธนกรณ์ ชัยธวัช

๒ นางสาวจุฑามาศ จันทร์เกตุ

๓ นางสาวอมรรัตน์ จันทร์โชติ

๔ นางสาวขวัญชนก เพ็ญพรรณ